

Hội sử-học Việt-Nam nhận định về Hội nhà báo độc lập Việt Nam Phạm chí Dũng xây dựng Luật Biểu tình

Phong trào “**Chúng Tôi Muốn Biết**” được Mạng lưới blogger Việt Nam khởi sự từ ngày 02 tháng 09 năm 2014 và lấy điểm phát động phong trào ngày 28 tháng 9. Đây là ngày Liên Hiệp Quốc chọn làm ngày “Quốc tế quyền được biết”. Phong trào này đã nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ của những nhóm, tổ chức dân chủ khác, như Hội Anh Em Dân Chủ, Hội Nhà Báo Độc Lập, v.v.

Khi phát động, phong trào đã nhận được sự hỗ trợ hết sức quan trọng đó là loạt 13 bài viết về Tiến trình đàm phán bí mật Thành Đô 1990 do nhà biên khảo Huỳnh Tâm thực hiện và phổ biến. *Chúng tôi đang tổng hợp tài liệu viết “**Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo**”. Bỗng dưng bức xúc trước lời gọi “**Chúng Tôi Muốn Biết**” về tình hình của đất nước, cho nên mạo phép vào ngã rẽ đất nước đang điêu linh để viết loạt bài “Tiến trình đàm phán bí mật Thành Đô 1990”, loan tải trên mạng Dân Làm Báo, hầu gửi đến toàn thể công luận và đảng viên cộng sản để cùng nhau biết về sự thật sau lưng của những kẻ phản quốc, bán nước Việt Nam cho Trung Quốc. Nội dung tài liệu này đã đối chiếu rất trung thực từ trong ngăn kéo của BCT/TW đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam.* -ngung trích- Huỳnh Tâm, Tiến trình đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 1.

«Bài viết chương thứ 12 này đã quật được mồ bí mật đảng “Bác” phản quốc. Khẳng định, Việt Nam mất nước trước năm 2020.

Chúng tôi viết theo nội dung “Kế hoạch xây dựng công trình đường sắt cao tốc Trung Quốc-Việt Nam”. Vừa đúng lúc của đầu năm 2015 thay cho lời khẳng định trên, và nhận trách nhiệm trước công luận Việt Nam. Phần còn lại tùy nhân dân Việt Nam tự quyết định vận mạng đất nước của mình. Chúng tôi hy vọng đại sự quốc gia tồn vong trong tay của 90 triệu nhân dân Việt Nam». «Kính chúc toàn thể công luận bạn đọc thân thương một năm bình an và XHDSVN hãy phấn đấu nhiều hơn vì Tổ quốc Việt Nam sinh tồn» -ngung trích- Huỳnh Tâm, Tiến trình đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 13.

Với loạt 13 bài về Tiến trình đàm phán bí mật Thành Đô 1990, nhà biên khảo Huỳnh Tâm đã phơi bày toàn bộ sự thật đảng cộng sản Việt Nam hoàn toàn là tay sai của đảng cộng sản Tàu. Họ đã và đang cấu kết với nhau đẩy dân tộc và đất nước Việt Nam vào vòng nô lệ. Ông **«khẳng định, Việt Nam mất nước trước năm 2020»** -ngung trích- Huỳnh Tâm, Tiến trình đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 13.

Những tương với sự thật đảng cộng sản VN phản quốc, các tổ chức dân sự Việt Nam sẽ có phản ứng long trời lở đất để phản đối.

Thế nhưng, nửa năm đã trôi qua với chiến dịch «chúng tôi muốn biết», các tổ chức như blog dân làm báo, Mạng lưới Blogger Việt Nam, hội nhà báo độc lập Việt Nam, v.v. là các tổ chức chủ chốt của chiến dịch vừa nêu, hoàn toàn không thấy xúc tiến thêm những gì cần phải làm thêm cho chiến dịch «chúng tôi muốn biết». Ngay cả một văn bản lên tiếng phản đối, chống đối, tẩy chay hiệp định Thành Đô 1990 cũng không hề thấy xuất hiện.

Lời kêu gọi tâm huyết của nhà biên khảo Huỳnh Tâm *«khẳng định, Việt Nam mất nước trước năm 2020»* cũng như *«Chúng tôi hy vọng đại sự quốc gia tồn vong trong tay của 90 triệu nhân dân Việt Nam»*... *«XHDSVN hãy phấn đấu nhiều hơn vì Tổ quốc Việt Nam sinh tồn» -ngung trích-* hoàn toàn đã bị các vị bỏ lơ không chú ý.

Khi phát động chiến dịch «chúng tôi muốn biết», có phải là quý vị (những người chủ trương) xem hoặc tạo ấn tượng khiến cho dư luận cảm nhận những lời tố cáo tội ác đảng cộng sản Việt Nam và đảng cộng sản Tàu trước đây đối với dân tộc VN đều là không thật?

Ngày 27-12-2014, hai bạo quyền Trung cộng và Việt cộng thiết lập viện Khổng Khâu ở đại học Hà Nội, một dấu ấn ô nhục cho nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Thế mà các Hội khoa học lịch sử Việt Nam của giáo sư Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc; các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam, trong đó có Bauxit Việt Nam của các giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn, Nguyễn Thế Hùng; khối 8406 Linh mục Phan Văn Lợi; Hội nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng; Mạng lưới blogger Việt Nam blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh; Hội phụ nữ nhân quyền Việt Nam Huỳnh Thục Vy, v.v. hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Một sự im hơi lặng tiếng rất đáng sợ!

Mới đây, hội nhà báo độc lập Việt Nam của ông Phạm Chí Dũng đáp lại tâm huyết của nhà biên khảo Huỳnh Tâm bằng chủ trương xây dựng Luật Biểu tình. *«Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam nói dự thảo luật do Ban Cải cách Thể chế của Hội đề xướng nhằm góp phần giải quyết những vấn đề thật sự, những bức bối cấp bách trong xã hội hiện nay về quyền tự do tư tưởng và nhu cầu được thể hiện quan điểm của người dân» -ngung trích- Xã hội dân sự xây dựng Luật Biểu tình, Phạm Chí Dũng, Voa tiếng Việt 27-02-2015.*

Chúng tôi hỏi ông Phạm Chí Dũng, phải cần bao nhiêu thời gian, bao nhiêu bút, giấy nữa để luật biểu tình được thông qua? Luật biểu tình trên một khía cạnh nào đó, cần nhưng không thiết.

Điều cần thiết bây giờ, nhà biên khảo Huỳnh Tâm kêu gọi quý vị *«hãy phấn đấu nhiều hơn vì Tổ quốc Việt Nam sinh tồn» -ngung trích-*.

Việc xây dựng luật biểu tình không hề làm cho Việt Nam được sinh tồn trước âm mưu Hán hóa trong im lặng; Luật biểu tình không hề cứu được Việt Nam sẽ mất nước hẳn về tay Trung cộng trước năm 2020; Luật biểu tình không hề là sự mong đợi của dân tộc VN.

Sự mong đợi của dân tộc Việt Nam là một cuộc cách mạng toàn diện, triệt để quét sạch bọn phản quốc cộng sản Việt Nam và tay sai gián điệp Tàu (như phó thủ tướng Hoàng Trung Hải là một thí dụ điển hình) để cứu lấy đất nước VN.

Đừng tung hỏa mù, đừng dẫn dắt dư luận vào những mục tiêu không tưởng tạo điều kiện thuận lợi cho giặc Tàu xâm chiếm toàn cõi VN trước năm 2020.

Dư luận người Việt ở trong và ngoài nước sẽ rất sáng suốt để không bị mắc lừa đâu!

*Liên Âu, ngày 02-03-2015,
Tưởng niệm 40 năm Quốc hận 30/04/1975 - 30/04/2015
Trúc Lâm Nguyễn-việt phúc-Lộc*

Các bài viết khác:

- Thư của Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Đảng Cộng Sản Việt Nam Gởi Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Hoa Kỳ- http://www.quansu.vn/info/D_1-2_2-235_4-6112_15-2

- Bản Lên Tiếng của Tịnh Ngọc, Trưởng Khối Kỹ Thuật UBTTTADCSVN, Về Việc Đặt Tên Chó của Huỳnh Thục Vy và Huỳnh Thục Vy cùng Huỳnh Trọng Hiếu đã bẻ cong lịch sử khi bôi nhọ Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Cố Vấn Ngô Đình Nhu, và Đệ I Việt Nam Cộng Hòa trên Facebook - http://www.quansu.vn/info/D_1-2_2-235_4-6100_15-2

Tham khảo:

- Tiến trình đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 1 (Huỳnh Tâm) - http://www.quansu.vn/info/D_1-2_2-310_4-5943_15-2

- Hội sử-học Việt-Nam Gởi Tâm Thư Đến Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam và Bauxit Việt Nam về hiểm họa Viện Khổng Khâu mới thiết lập ở đại học Hà Nội ngày 27-12-2014 - http://www.quansu.vn/info/D_1-2_2-235_4-6056_15-2

- Hội sử-học Việt-Nam phản đối viện Khổng Tử thiết lập ở đại học Hà Nội, Việt Nam - http://www.quansu.vn/info/D_1-2_2-235_4-6028_15-2

Nguyên văn bài viết:

Xã hội dân sự xây dựng Luật Biểu tình - <http://www.voatiengviet.com/content/xa-hoi-dan-su-xay-dung-luat-bieu-tinh/2661551.html>

http://www.quansu.vn/info/D_1-2_2-235_4-6117_15-2

*Nguồn: Internet E-mail by Hội sử-học Việt-Nam chuyển
http://www.quansu.vn/info/D_1-2_2-235_4-6117_15-2*

*Đăng ngày Thứ Năm, March 5, 2015
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*